

ตัวบ่งชี้ที่ ๘

ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม	วัดจากผลลัพธ์	ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.ศฝร.ภ.๙

ผู้รับผิดชอบร่วม : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบหลัก	ร.ต.อ.หญิง นินทร์ดาว ปานเย็น รอง สว.๓ ด.ต.หญิง ดลพร พิมสุภาพ ผบ.หมู่๓
ผู้รับผิดชอบร่วม พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปรีวาทีน (ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มงาน อาจารย์ฯ)	-

วัตถุประสงค์

เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น และได้มีการนำความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนากิจการเรือนการสอน

คำจำกัดความ

ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรม ที่ทำหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางที่ใช้คำสั่งกองบัญชาการการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ

ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการสอนในหลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนประจำปีหรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระดูก

การนำความรู้มาขยายผล หมายถึง

- ๑)การนำความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ
- ๒)การนำความรู้มาพัฒนากิจการเรือนการสอน

วิธีคำนวณ

ผลรวมจำนวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ x ๑๐๐
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการนำความรู้มาขยายผล
จำนวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ๑.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
- ๒.เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
 - จำนวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจำนวนครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
 - จำนวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องนับไม่ซ้ำคน
 - ๓.เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้มาเผยแพร่
 - ๔.แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน

ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	ศฝร.ภ.๙ มีอาจารย์ – ครูฝึก ประจำหลักสูตร นสต.๖๐ จำนวน ๒๒ นาย โดยทุกนายได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ จำนวน ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปครบทุกนาย และเมื่อหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ทุกนายนำมาเผยแพร่โดยการรายงานผลการอบรม ในการประชุมประจำสัปดาห์ และการประชุมระดับ กก. โดยมี	เอกสารหมายเลข ๑.๑ – ๑.๒๒ เอกสารการฝึกอบรมของอาจารย์ – ครูฝึก
ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
	<p>ผลการฝึกอบรมดังนี้</p> <p>๑) พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทีน อาจารย์ (สบ๔) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <p>❖โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือตำราหลักสูตรนายสิบตำรวจ (ระยะเวลา ๑๘ เดือน) และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนครู - อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยฝึกอบรมในสังกัด ตร. ๔ วัน</p> <p>❖โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน</p>	

	<p>๒) พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อาจารย์ (สบ๔) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง คู่มือตำราหลักสูตรนายสิบตำรวจ (ระยะเวลา ๑๘ เดือน) และ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนครู - อาจารย์ และครู ฝึกของหน่วยฝึกอบรมในสังกัด ตร. ๔ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน <p>๓) พ.ต.ท.สมเกียรติ เกียรติเลขากุล อาจารย์ (สบ๓) กลุ่ม งานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการและ การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ๓ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ❖ อบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่ จชต. ๘ วัน <p>๔) พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์(สบ๓) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการและ การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ๓ วัน 	
ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ❖ อบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่ จชต. ๘ วัน <p>๕) พ.ต.ท.หญิง ธนัชฐา โกวิทยา อาจารย์(สบ๓) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน โครงการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ๓ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน <p>๖) ร.ต.ท.สิทธิวิชญ์ ริวิชาติ อาจารย์(สบ๓) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเป็น วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจรรยา 	

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ๗) ร.ต.อ.บุรุษกร บุญรัตน์ อาจารย์(สบ๒) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙ ❖ หลักสูตร สว.รุ่นที่ ๑๕๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ๘) ร.ต.อ.หญิง ชนิดาภา ณิชศิษฏางกูร อาจารย์(สบ๒) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙ ❖ หลักสูตรการพัฒนาวิทยากร (Instructor Development Course – IDC) ๑๒ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ๙) ร.ต.อ.อับดุลเลาะห์ เหลี่ยมเต็ง อาจารย์(สบ๒) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙ ❖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน โครงการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ๓ วัน 	
--	---	--

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
	<p>๑๐) ร.ต.อ.เรวัฒน์ ไพโรจน์ อาจารย์(สบ๑) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๓ ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ๑๑) ร.ต.ท.ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ อาจารย์(สบ๑) กลุ่มงาน อาจารย์ ศฝร.ภ.๙ ❖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน โครงการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ๓ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ๑๒) ร.ต.ท.สันต์ จันทะขารี อาจารย์(สบ๑) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙ ❖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน โครงการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ๓ วัน ❖ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน และ พนักงานส่วนท้องถิ่น ใน จชต.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ๕ วัน 	

	<p>๑๓) พ.ต.ต.ชำนาญ นิลโกสีย์ ผบ.ร้อย ฝปค.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับครูฝึก Reality Scenario ๕ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๕ ๕ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน <p>๑๔) ร.ต.อ.ธรรมจักษ์ ไสสรระน้อย ผบ.มว.ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการสัมมนาฝ่ายปกครองและครูฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.๖๐ ๔ วัน 	
--	--	--

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร) รุ่นที่ ๑ ๑๒ วัน ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ ๒ ๑๕ วัน <p>๑๕) ร.ต.อ.ธีรยุทธ อนันต์ ผบ.มว.ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ๓ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รุ่น ๒ ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ❖ อบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. <p>๑๖) จ.ส.ต.แดนประกาณ์ คำทะ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและปืนยาวทางยุทธวิธี(Basic Shotgun and Course) รุ่นที่ ๑ ๕ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมพัฒนาการพัฒนาครูฝึกอาวุธปืน รุ่นที่ ๑ ๕ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๒ ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน 	

	<p>๑๓) จ.ส.ต.เฉลิมไทย นิมพลี ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ ๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี รุ่นที่ ๒ ๕ วัน ❖โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและปืนยาวทางยุทธวิธี รุ่นที่ ๑ ๕ วัน 	
ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
	<ul style="list-style-type: none"> ❖โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ๕ วัน <p>๑๙) จ.ส.ต.พิสตรี มะอูเช็ง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ❖โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ❖โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ และควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (V.S.O.P) รุ่นที่ ๕ ๕ วัน ❖โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่น ๒ ๑๕ วัน <p>๒๐) จ.ส.ต.จิระพัสดุ วรพันธ์ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖โครงการฝึกอบรมการขับรถยนต์แบบขบวนยานยนต์ รุ่นที่ ๒ ๕ วัน ❖โครงการฝึกอบรมการฝึกรอดพ้นจากการช่มโจมตีขบวนยานยนต์ รุ่นที่ ๒ ๔ วัน ❖โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ติดตามจับกุมคนร้าย รุ่นที่ ๒ ๕ วัน <p>๒๑) ส.ต.ท.ธนิตย์ ศิลาพัทธ์ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและปืนยาวทางยุทธวิธี ๕ วัน <p>๒๒) ส.ต.ท.ทสพิชญ์ ส่องแสง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖โครงการฝึกอบรมการฝึกรอดพ้นจากการช่มโจมตีขบวนยานยนต์ รุ่นที่ ๒ ๔ วัน ❖โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ติดตามจับกุมคนร้าย รุ่นที่ ๒ ๕ วัน ❖โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ รุ่นที่ ๒ 	

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนต้นแบบขบวนงานยนต์ รุ่นที่ ๒ ๕ วัน ❖ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี ๙ วัน ❖ หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี ๕ วัน 	

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการประเมินตนเอง	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๑๐	๕ คะแนน	บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง

อาจารย์ – ครูฝึกมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้กับข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม